

# TÀI NGUYÊN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG



CALIFORNIA DEPARTMENT OF  
**CONSUMER**  
AFFAIRS



Sở Sự Vụ Người Tiêu Dùng California (DCA) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất sắc, sự giám sát và các giải pháp sáng tạo cho các hội đồng và cục vụ quản lý các lĩnh vực chuyên môn và nghề nghiệp để, thông qua mối quan hệ hợp tác này, mọi cư dân California đều được cung cấp thông tin, trao quyền và bảo vệ. Các cơ quan thuộc DCA quản lý hơn 3,4 triệu người được cấp phép trong hơn 280 ngành nghề và nghề nghiệp khác nhau, từ kiến trúc sư và chuyên viên làm tóc đến bác sĩ thú y và y tá điều dưỡng (vocational nurse).

DCA cung cấp nhiều tài nguyên khác nhau để người tiêu dùng có được thông tin về Sở, các hội đồng và cục vụ thuộc Sở, cũng như các ngành nghề và công việc kinh doanh được cấp phép. Kiểm tra bất kỳ liên kết nào được liệt kê ở đây!

TRANG MẠNG CỦA DCA:  
[WWW.DCA.CA.GOV](http://WWW.DCA.CA.GOV)



## TÌM KIẾM GIẤY PHÉP

Trước khi kinh doanh, hãy xác minh là giấy phép chuyên môn hoặc giấy phép công ty ở tình trạng tốt (good standing) bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến miễn phí của DCA. Được tối ưu hóa cho thiết bị di động và máy tính bảng, công cụ thân thiện với người dùng này cung cấp thông tin theo thời gian thực về tình trạng giấy phép, giúp quý vị đưa ra quyết định sáng suốt.

TRANG MẠNG TÌM KIẾM GIẤY PHÉP CỦA DCA:  
[HTTPS://SEARCH.DCA.CA.GOV](https://search.dca.ca.gov)



## TRUNG TÂM THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chỉ cần thực hiện một cuộc gọi miễn phí là có lời khuyên dành cho người tiêu dùng—hãy liên hệ với Trung Tâm Thông Tin Người Tiêu Dùng của DCA để được hỗ trợ. Nhân viên Trung Tâm làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và có thể trợ giúp bằng hơn 200 ngôn ngữ.

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CỤC:  
**(800) 952-5210**



## CUỘC HỌP CÔNG KHAI

Các hội đồng và cục vụ của DCA tổ chức các cuộc họp mở cho công chúng. Lịch họp của DCA hiển thị các cuộc họp đáng chú ý của hội đồng và cục vụ, cách tham dự hoặc truy cập cuộc họp và các thông tin chi tiết quan trọng khác của cuộc họp.

TRANG MẠNG VỀ HỌP CÔNG KHAI:  
[WWW.DCA.CA.GOV/WEBAPPS/EVENTCAL.PHP](http://WWW.DCA.CA.GOV/WEBAPPS/EVENTCAL.PHP)

# TÀI NGUYÊN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG



CALIFORNIA DEPARTMENT OF  
**CONSUMER**  
AFFAIRS



## KẾT NỐI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tạp chí miễn phí của DCA là Consumer Connection (Kết Nối Người Tiêu Dùng) có đăng tải những tin tức cần biết dành cho người tiêu dùng California. Đăng ký bằng cách gửi email đến [ConsumerConnection@dca.ca.gov](mailto:ConsumerConnection@dca.ca.gov) hoặc gọi theo số (916) 574-7370, hoặc đọc tạp chí trực tuyến!

TRANG MẠNG KẾT NỐI NGƯỜI TIÊU DÙNG:  
[WWW.DCA.CA.GOV/PUBLICATIONS/NEWSLETTER](http://WWW.DCA.CA.GOV/PUBLICATIONS/NEWSLETTER)



## CÔNG THÔNG TIN DỮ LIỆU MỞ

Quý vị yêu thích những con số? Công thông tin này chứa dữ liệu thống kê theo định dạng dễ sử dụng bao gồm nhiều hoạt động cốt lõi của DCA như cấp phép, gia hạn, nộp đơn và thực thi. Công thông tin cung cấp quyền truy cập để xem, tương tác, phân tích và tải xuống dữ liệu cho bất kỳ hội đồng hoặc cục vụ thuộc DCA nào.

TRANG MẠNG CÔNG THÔNG TIN DỮ LIỆU DCA:  
[WWW.DCA.CA.GOV/DATA](http://WWW.DCA.CA.GOV/DATA)



## VIDEO

Xem nội dung video—các cuộc họp hội đồng và cục vụ được lưu trữ, thông tin người tiêu dùng, hướng dẫn thực hiện, v.v.—tại kênh YouTube của DCA.

TRANG MẠNG YOUTUBE CỦA DCA:  
[WWW.YOUTUBE.COM/CALIFORNIADCA](http://WWW.YOUTUBE.COM/CALIFORNIADCA)



## TRANG DCA

Trang DCA (DCA Page) là nơi cung cấp các bản phát hành mới nhất, webcast trực tiếp, câu chuyện và các thông tin khác liên quan đến DCA cũng như các hội đồng và cục vụ của DCA.

TRANG MẠNG TRANG DCA:  
[WWW.THEDCAPAGE.BLOG](http://WWW.THEDCAPAGE.BLOG)



Quét mã này bằng điện thoại của quý vị để truy cập trang mạng của DCA.

THEO DÕI DCA TRÊN MẠNG XÃ HỘI!



[WWW.FACEBOOK.COM/CALIFORNIADCA](http://WWW.FACEBOOK.COM/CALIFORNIADCA)



[WWW.TWITTER.COM/CALIFORNIADCA](http://WWW.TWITTER.COM/CALIFORNIADCA)